

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.49 อ่อนค่า หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีกว่าคาด หนุนดอลลาร์แข็งค่า

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.49 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง จากปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 34.45 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค

ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลัก โดยปรับตัวขึ้นตามบอนด์ยีลด์ หลังได้รับปัจจัยหนุน จากตัวเลขดัชนี ISM ภาคการผลิตออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่วนราคาทองในตลาดโลก ปรับตัวลดลง 14 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดยังคงกังวลเรื่องการชะลอปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

"บาทอ่อนค่าต่อเนื่องจากเย็นวันศุกร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคที่มีเงินหยวนเป็นตัวนำ หลังดอลลาร์แข็งค่าตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากดัชนี ISM ออกมาดีเกินคาด" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.35 - 34.65 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 157.78 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 157.22 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0295 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0288 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.42 บาท/ดอลลาร์

-สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แกลงตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจการค้า เดือน ธ.ค. 67

-EEC ลั่นปี 68 ยังเดินทางดีเม็ดเงินลงทุน 1 แสนล้านบาท พร้อมเร่งรัดให้เกิดการลงทุนจริง ลุย One stop service ให้บริการออกไปอนุญาตดำเนินการก่อสร้างเกิดได้ทันที

-ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 67 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 35.54 ล้านคน สูงกว่าเป้าที่ ททท.ตั้งไว้ โดยช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 28-31 ธ.ค.67 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเฉลี่ยวันละ 125,000 คน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด ในวันที่ 28 ธ.ค.67 กว่า 140,000 คน

-"ธนาคารพาณิชย์ไทย" ลั่นโจทย์ใหญ่ ทำหายปี 68 "คุณภาพหนี้-ประคองลูกหนี้" กสิกรไทย ชี้ต้องระมัดระวังปล่อยสินเชื่อดี เน้นปล่อยกู้เฉพาะลูกค้าเก่า หวังลดความเสี่ยง "กรุงเทพฯ" เผยปล่อยกู้ย้อย่างระมัดระวัง ต่อจากปีก่อน หวังลดการไหลต่อของ "หนี้เสีย" ฟาก "แบงก์กรุงเทพ" มั่นใจคุมอยู่ สินเชื่อดีอยู่คุณภาพ เชื่อยังบริหารจัดการได้ "ทีทีบี" ย้ำ แก่หนี้ ยังเป็นโจทย์สำคัญ หวังโครงการ "คุณสู้ เราช่วย" พยุง "เอ็นพีแอล" ไม่ไหลเพิ่ม

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

-ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวว่า เฟดไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในปี 2568 และจะปล่อยให้ข้อมูลเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดทิศทางของนโยบายการเงิน

-ประธานเฟด สาขาชิคาโกกล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2568 ยังคงเป็นไปในเชิงบวก แม้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายการค้าและนโยบายอื่น ๆ ที่อาจถูกนำมาใช้โดยรัฐบาลชุดใหม่ ภายใต้การบริหารของโดนัลด์ ทรัมป์ โดยทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีกำหนดเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง ในวันที่ 20 ม.ค.นี้

-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนี PMI/ISM ภาคบริการ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน รายงานโดย ADP ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงานเดือนธ.ค. 2567 ยอดสั่งซื้อภาคโรงงาน ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนพ.ย. 2567 วันที่การประชุมเฟดเมื่อวันที่ 17-18 ธ.ค. 2567 และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

-นักลงทุนในตลาดการเงิน จับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนธ.ค.ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปีนี้

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้